



ชุดที่ 55 ฉบับประจำเดือน กันยายน 2557

www.ntbcoop.com

# สหกรณ์นครนันท

มั่นคง โปร่งใส ทันทสมัย ให้บริการ

email : ntbcoop@hotmail.co.th

## โครงการ ออมทรัพย์

รับดอกเบี้ยสูง โครงการ 4

เริ่ม 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2557

- รายงานผลการบริหารงาน

ในรอบ 9 เดือน (พ.ย. 56 - ก.ค. 57)

- สรุปประชุมใหญ่วิสามัญ 1/2557



## บทบรรณาธิการ



ปิดฉากละครชีวิตอีกหนึ่งตอนของละครชีวิตเรื่อง “รับใช้แผ่นดิน” ของพระเอก นางเอก อีกหลายคนซึ่งละครเรื่องนี้เปิดฉายให้เราชมทุกปี เพียงแต่ตัวละครเท่านั้นที่หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปแต่มิได้หมายความว่าละครเรื่องนี้จะดออกอากาศก็หาใหม่ เพราะตัวละครยังดำเนินชีวิตต่อไป ในตอนที่แล้วที่ปิดฉากลงถือว่าตัวละครทุกคนประสบความสำเร็จได้อย่างดี ชื่อแม่ขุนนางจีนพูดอยู่เสมอว่าไม่มีอาชีพใดในโลกที่ได้ทั้งบุญและเงินเลี้ยงชีพนอกเสียจากอาชีพครู หากจะคิดแบบรวบยอด อาชีพครู

ได้ทั้งบุญและค่าตอบแทนไปในขณะเดียวกันไม่ต้องไปเสี่ยงไปเครียด ไปทรมาน เหมือนอาชีพอื่น ไป-กลับ ตรงเวลารายได้ชัดเจนหลังเกษียณยังใช้ชีวิตบั้นปลายกับลูกกับหลาน ไม่ต้องมาทุกข์ว่าพุงนี้จะเอาอะไรกิน ด้วยความเป็นครูอยู่ตรงไหน สอนไปหมด หมดแรง หมดลมหายใจนั้นแหละปิดฉากละครชีวิตตอนสุดท้ายพอดี

หันมาดูความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ของเราบ้าง ซึ่งในขณะนี้ได้เปิดโครงการ 4 ออมทรัพย์รับดอกเบี้ยสูง เริ่ม 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2557 นี้ ส่วนเรื่องที่จะ



## ประธานแถลง

บัณฑิตย์ กองกุล 087-094-5203

พบกันอีกนะครับในคอลัมน์ประธานแถลง สำหรับในฉบับนี้มีข่าวสารและความเคลื่อนไหวในสหกรณ์ของเราที่สมาชิกควรได้รับรู้ เช่น การประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา การเปิดโครงการออมทรัพย์รับดอกเบี๋ยสูง (โครงการ 4) และที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกที่เป็นข้าราชการ เพราะทางสหกรณ์ฯจะได้จัดให้มีโครงการเงินกู้เพื่อจ่ายเงินให้กับ กบข. ในกรณีที่มีสมาชิกเปลี่ยนการรับบำนาญจากสูตรของ กบข. มาเป็นการรับบำนาญในสูตรเดิมตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

ขอเริ่มที่สรุปสาระสำคัญของการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสิรินธรลัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ในการประชุมวันนั้นมีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุม 285 คน จากผู้แทนสมาชิกทั้งหมด 527 คน โดยมีสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี หัวหน้าผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี และคณะของผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมด้วยบรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้แทนสมาชิกได้ให้ความสำคัญของการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมซึ่งใช้เวลาในการประชุมตั้งแต่ 09.30 - 12.10 น. ส่วนช่วงบ่ายเป็นการสัมมนาผู้แทนสมาชิกโดยสหกรณ์จังหวัดนนทบุรีบรรยายในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก” ในส่วนของการประชุมใหญ่วิสามัญนั้น ทางคณะกรรมการได้รายงานผลการบริหารงานในรอบ 9 เดือน (พ.ย. 56 - ก.ค. 57) รายงานผลความคืบหน้าของคดีความต่างๆ รายงานผลเรื่องการบริหารจัดการที่ดินที่สหกรณ์ฯมีอยู่ (จากการที่คณะกรรมการชุดก่อนๆ ซื้อไว้) ส่วนเรื่องเพื่อพิจารณา 2 เรื่อง คือ เรื่องการแก้ไขเวลาและในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจากเดิมเริ่มเวลา 08.00 - 12.00 น. แก้ไขเป็น 07.00 - 12.00 น. ซึ่งที่ประชุมใหญ่วิสามัญก็ให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ เรื่องเพื่อพิจารณาที่สำคัญก็คือ เรื่องที่คณะกรรมการได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในการจัดซื้อที่ดินจำนวน 121.2 ตารางวา ราคา 2.5 ล้านบาท เพื่อเชื่อมทางเข้าที่ดินด้านหลังสหกรณ์ฯ รวมทั้งเสียค่าจัดการจ่ายถมจำนวน 7.5 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

10 ล้านบาท จากบริษัทรัตนวิเบศร์การเคหะ จำกัด เหตุผลสำคัญก็คือต้องการให้ที่ดินที่ซื้อไว้ด้านหลังสหกรณ์ฯ ได้มีทางออก และเป็นการเพิ่มมูลค่าของที่ดินที่ซื้อไว้ให้สูงขึ้น ซึ่งในที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ก็ให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 275 เสียง มีผู้ไม่เห็นชอบ 10 เสียง มีข้อสังเกตซึ่งเป็นเรื่องที่ดี ก็คือ ผลการสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมปรากฏว่าหัวข้อ ความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาเป็นหัวข้อที่ได้รับความพึงพอใจมากและมากที่สุดถึง 88.8% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้แทนสมาชิกได้ให้ความสำคัญและติดตามการบริหารงานของสหกรณ์ฯอยู่ตลอดเวลา และเมื่อเราได้รายงานผลการบริหารงานและการดำเนินคดีต่างๆในรูปแบบของ Power Point ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจในรายละเอียดต่างๆได้อย่างชัดเจน ส่วนการที่จะดำเนินการจัดซื้อที่ดินและจ่ายค่าจัดการจ่ายถม จำนวน 10 ล้านบาทนั้น เราคงยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณนี้ เพราะจะกระทบกับค่าใช้จ่ายประจำปี แต่เราจะดำเนินการต่อรองกับเจ้าของที่ดินในเรื่องของการจ่ายเงินอาจทยอยจ่ายเป็นงวดๆ เพื่อไม่ให้กระทบกับค่าใช้จ่ายประจำปีของสหกรณ์ฯ

ในเรื่องของการเปิดโครงการออมทรัพย์รับดอกเบี๋ยสูง (โครงการ 4) เหตุผลสำคัญก็คือ เป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการและได้รับเงินจาก กบข. ได้นำเงินจำนวนดังกล่าวมาลงทุนกับสหกรณ์ฯในรูปแบบของเงินฝาก ซึ่งได้รับผลตอบแทนค่อนข้างสูง โดยดอกเบี๋ยเริ่มต้นที่ 4 % และปรับขึ้นแบบขั้นบันไดทุก 9 เดือน เมื่อจบโครงการ (3 ปี) สมาชิกจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี๋ยเฉลี่ย 4.5% ซึ่งถือว่าสูงมาก และดอกเบี๋ยดังกล่าวก็ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ โดยจะเปิดโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2557 ก็ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฯทุกท่านนะครับ ท่านที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2557 นี้ และท่านที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว รวมถึงท่านที่ยังไม่เกษียณอายุราชการก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้

สำหรับเรื่องการเปลี่ยนแปลงการรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการจากสูตรของ กบข. มาเป็นสูตรตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ล่าสุด (28 สิงหาคม 2557) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้รับหลักการร่าง พ.ร.บ. การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ. 2494 พ.ศ. .... และมีการตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อศึกษา 15 คน และกำหนดแบบ แปรญัตติภายใน 7 วัน ซึ่งเมื่อกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ก็จะทำให้ข้าราชการที่เกษียณอายุไปแล้ว และข้าราชการที่จะเกษียณในปี 2557 นี้



สวัสดิ์ศรีรับสมาชิกทุกท่าน เดือนกันยายนนั้นนับว่าเป็นเดือนสุดท้ายในการทำงานของสมาชิกบางท่าน ที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และอีกหลายส่วนทั้งในหน้าที่การงานทางราชการ หรือบางท่านจะอยู่ในภาคเอกชน นับว่าเป็นเรื่องดีครับที่ท่านจะได้พักผ่อนหรือออกท่องเที่ยวหรือวางแผนจะไปทำบุญได้โดยไม่ติดขัดในเรื่องเวลาการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับสมาชิกในกลุ่มที่เกษียณอายุราชการและจากงานประจำในเดือนนี้ สหกรณ์ฯได้กำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตและมอบสวัสดิ์การให้แก่ท่าน ในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ซึ่งเป็นงานของท่านโดยเฉพาะ โดยใช้งบประมาณในการนี้จำนวน 2,000,000 บาท จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ที่อนุมัติงบประมาณในส่วนนี้ครับ

ผมมีบทความที่เหมาะสมกับหลายๆคน ที่ควรจะนำไปวิเคราะห์และวางแผนทางการเงินให้เหมาะสมกับชีวิตหลังเกษียณอายุ เพราะปัจจัยหลักคือ เงินเดือนหรือรายได้ลดลง บางคนถึงกับหายไปเลยครับ นับว่าเป็นเรื่องยากในการดำรงชีพ หากท่านได้ทำการวางแผนไว้แต่เนิ่นๆ ชีวิตหลังเกษียณของท่านก็จะเป็นไปด้วยความสุข และสนุกกับกิจกรรมที่ท่านได้วางแผนไว้แล้วครับ โดยบทความนี้เป็นของ **คุณสมชาย ยอดแก้ว ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้**

### “วางแผนการเงินเพื่อชีวิตหลังเกษียณ”

หากพูดคำว่าเกษียณ คนหนุ่มสาวหรือคนวัยทำงานในยุคปัจจุบันจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวอีกนานกว่าจะมาถึงชีวิตความเป็นอยู่ในทุกๆวันนี้ ก็ทำงานเพื่อให้มีรายได้มาใช้จ่าย หรือจ่ายใช้สอยตามความต้องการ อยากได้สิ่งใดก็ขวนขวายหาซื้อมาได้ และเงินก็หมดไปกับสิ่งที่ต้องการนั้นไม่ได้มองไกลไปว่า หากวันเกษียณมาถึง จะใช้ชีวิตอย่างไรต่อไป เมื่อเกษียณอายุ นั้นหมายถึงเราไม่ได้ทำงานแล้ว เงินเดือนหรือรายได้ก็จะขาดหายไป แล้วเราจะรอให้วันนั้นมาถึงจึงค่อยเตรียมการ ซึ่งอาจสายเกินไป เพราะเตรียมการไม่ทัน ดังนั้น เพื่อความอยู่รอดและมีชีวิตที่ไม่ต้องประสบกับปัญหาทางการเงิน จึงควรเตรียมการรับมือกับวันเกษียณเสียแต่เนิ่นๆ นั่นคือ **วางแผนการเงินเพื่อชีวิตหลังเกษียณ**

**เราจะวางแผนการเงิน เพื่อชีวิตหลังเกษียณได้อย่างไร**

**ข้อแรก กำหนดอายุที่เราต้องการเกษียณ** โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะเกษียณเมื่ออายุเท่าไร เพื่อที่จะได้รู้ว่าระยะเวลาหารายได้ก่อนเกษียณได้อีกทำไร สมมุติว่า ขณะนี้



# คุยกับผู้จัดการ

มานัส บรรจงใหม่

081-456-2837

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนบุรี จำกัด

เราอายุ 32 ปี ตั้งใจจะเกษียณตัวเองในตอนอายุ 60 ปี นั้นเท่ากับว่า หลังจากนั้นเรามีเวลาหารายได้จากการทำงานอีก 28 ปี

**ข้อที่สอง ประมาณช่วงระยะเวลาที่จะใช้ชีวิตหลังเกษียณ** ให้คาดการณ์ไปว่า เราจะมีชีวิตยืนยาวไปจนถึงอายุเท่าไร (โดยปกติ ผู้หญิงจะมีอายุยืนยาวกว่าผู้ชาย) สมมุติว่า เราจะมีอายุยืนยาวไปจนถึง 75 ปี ช่วงระยะเวลาที่ใช้ชีวิตหลังเกษียณ คือ 15 ปี เราจะใช้ตัวเลขนี้ไปวางแผนในขั้นตอนต่อไป

**ข้อที่สาม ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้หลังเกษียณ** คำนวณหารายจ่ายที่จำเป็น ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ขอแนะนำให้ประมาณจากค่าใช้จ่าย ณ ปัจจุบัน เป็นรายเดือน เพื่อที่จะได้รู้ว่า เดือนหนึ่งมีค่าใช้จ่ายเท่าไร สมมุติว่า จะมีค่าใช้จ่ายเดือนละ (20,000 X 12 = 240,000 บาท ต่อปี) ระยะเวลาที่ใช้ชีวิตหลังเกษียณ เท่ากับ 15 ปี (จากข้อมูลในข้อ 2) ฉะนั้น ต้องมีเงินก่อนเกษียณเท่ากับ (240,000 X 15) เท่ากับ 3,600,000 บาท ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพหลังเกษียณ (เป็นการคำนวณคร่าวๆ ไม่รวมปัจจัยเรื่องเงินเฟ้อ)

**ข้อที่สี่ ประมาณการรายได้หลังเกษียณ (รายได้ที่ไม่ใช่จากการทำงาน)** เงินออมที่สะสมมาได้ อย่างน้อยๆก็ต้องฝากธนาคารหรือซื้อพันธบัตรไว้ ซึ่งจะได้ดอกเบี้ยทุกปี สมมุติว่า หลังวันเกษียณเรามีเงินออม 3,000,000 บาท และประมาณว่าอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี จำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับต่อปี เท่ากับ (3,000,000 X 4% = 120,000 บาท) หักภาษีร้อยละ 15 จะคงเหลือรายได้จากดอกเบี้ย 102,000 บาท (ผู้สูงอายุ มีรายได้ระดับนี้สามารถขอภาษีคืนได้) และสำหรับใครที่นำเงินไปลงทุนอย่างอื่นหรือมีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น บ้านเช่าต้องนำมารวมคำนวณด้วย สมมุติว่า มีบ้านเช่าอีก 2 หลัง ให้เช่าเดือนละ 3,000 บาท ก็จะมีรายได้จากบ้านเช่าต่อปี (3,000 X 2 X 12 = 72,000 บาท) หักภาษีโรงเรือนร้อยละ 12.5 คงเหลือเงินจากรายได้บ้านเช่าอีก 63,000 บาท ดังนั้น หากใครที่วางแผนการเงินดีๆ รายได้ในสองส่วนนี้ อาจเพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้อง



## รายงาน

### จากห้องประชุม

อภิวัฒน์ จอนแจ็ง

#### สวัสดิ์ศรีรับ ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนทีบุรี จำกัด ที่เคารพ

เป็นประจำทุกเดือนเช่นเคยนะครับที่ผมต้องมาเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากห้องประชุมให้เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนทีบุรี จำกัด ได้รับทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสหกรณ์ในฐานะที่เป็นเจ้าของสหกรณ์ร่วมกันครับ

ก่อนอื่นผมขอขอบคุณเพื่อน “ผู้แทนสมาชิก” ที่ได้ให้ความสำคัญกับการประชุมใหญ่วิสามัญและการล้มเลิกผู้แทนสมาชิกที่ผ่านมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557 แสดงให้เห็นว่าท่านมีความรับผิดชอบอย่างสูงยิ่งต่อความไว้วางใจของเพื่อนสมาชิกในหน่วยงานของท่านที่ได้เลือกให้ท่านเป็น “ผู้แทนสมาชิก”

สำหรับ “รายงานจากห้องประชุม” ในวารสารฉบับนี้มีเรื่องราวสำคัญๆ ที่อยากบอกเพื่อนสมาชิกให้ได้รับทราบหลายเรื่องครับ อันดับแรกคือ ในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันออมแห่งชาติ” และในปีพุทธศักราช 2558 นี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา คณะกรรมการดำเนินการจึงได้มีมติให้เปิด “โครงการออมทรัพย์รับดอกเบี๋ยสูง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา” ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 นี้ครับ ก็ขอเรียนเชิญเพื่อนสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมโครงการนะครับ เรื่องต่อไปก็คงเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556 ได้รับทราบและอนุญาตให้สหกรณ์ฯ นำเรื่อง “เงินรอตตรวจสอบ” ที่ไม่ทราบที่มาว่ามาจากไหน อยู่ๆก็โอนมาเข้าบัญชีสหกรณ์ประกาศลงในวารสารและปิดประกาศที่สำนักงานสหกรณ์ฯ เป็นเวลา 60 วัน เพื่อรอผู้เป็นเจ้าของมาติดต่อแสดงตนแต่รอแล้วรอเล่าก็ไม่มีใครมา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,189,054.04 บาท กับเงินอีกจำนวนหนึ่งคือ เงินปันผล-เฉลี่ยคืน ที่ไม่มีผู้มาขอรับอีกรวม 51 ราย เป็นเงินปันผล 12,840.00 บาท เงินเฉลี่ยคืน 142.75 บาท ปิดเข้าเป็น “เงินทุนสำรอง” ทั้งหมด ซึ่งที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้แทนสมาชิกฯ ที่ผ่านมาได้รับทราบและอนุมัติเรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้น ในที่ประชุมยังได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้สหกรณ์ฯ จัดงานเกษียณอายุแก่สมาชิกตามที่ที่ประชุม

ใหญ่สามัญประจำปีได้อนุมัติเงินงบประมาณเพื่อจัดงานนี้ไว้จำนวน 2 ล้านบาท โดยที่ประชุมกำหนดให้จัดงานในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.00 น.-12.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนทีบุรี จำกัด ชั้น 4 จำนวนสมาชิกที่เกษียณอายุในปี 2557 เท่าที่แจ้งมายังสหกรณ์ฯ แล้วมีจำนวนประมาณ 175 ราย ยังคงเหลือสมาชิกบางสังกัดที่ยังไม่ได้แจ้งให้ทางสหกรณ์ทราบ

ในเรื่องของคดีความนั้น คดีที่ ย.196/2554 ซึ่งสหกรณ์ฯ เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง บ.เทวาลิทธิ พิมเนศจำกัด และนายศรีสุข รุ่งวิสัย อยู่ในชั้นอุทธรณ์ของบุคคลทั้งสองแล้ว ในส่วนของคดีอาญาที่ อ.2136/2555 ที่สหกรณ์ฯ เป็นโจทก์ฟ้องอดีตผู้จัดการฯ กับอดีตประธานและอดีตกรรมการสหกรณ์ฯ ฐานความผิดยกยอทรัพย์นั้น ศาลนัดฟังคำพิพากษาวันที่ 16 กันยายน 2557 นี้ครับ ในส่วนคดีแพ่งที่ พ.1680/2555 ที่สหกรณ์ฯ เป็นโจทก์ฟ้องคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 52 ทั้งคณะคงยังไม่มีความคืบหน้า ต้องรอการส่งประเด็นไปสืบที่ศาลจังหวัดน่าน สาขาปวดต้อไปก่อน จึงจะมีความชัดเจนขึ้น สำหรับคดีนี้เน้นเกี่ยวพันกับอดีตผู้จัดการสหกรณ์ฯ ซึ่งถูกพิทักษ์ทรัพย์อยู่ในปัจจุบัน โดยกรมบังคับคดีจะต้องนำหลักทรัพย์มาขายทอดตลาดก่อน ซึ่งถ้าขายได้เงินมากพอสมควรแล้วอาจนำไปทะเลาคดีแก่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ที่ตกเป็นจำเลยได้บ้าง ทั้งนี้ต้องรอฟังผลการพิจารณาคดีอีกครั้งว่าศาลจะมีคำสั่งต่อจำเลยเป็นอย่างไร สำหรับคดีอาญารัฐประหารที่ อ.6612/2555 สหกรณ์ฯ เป็นโจทก์ฟ้องนายศรีสุข รุ่งวิสัย กับพวกเป็นจำเลยนั้น ขณะนี้ศาลได้ออกหมายจับแล้ว โดยนัดสอบคำให้การใหม่ในวันที่ 22 กันยายน 2557 นี้

ส่วนคดีสุดท้ายที่เกี่ยวกับสื่อเตอร์ คือคดีอาญาที่ 985/2557 คดีนี้ DSI ในฐานะพนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณา และสั่งฟ้องแล้ว การสั่งฟ้องคดีนี้เป็นคำสั่งฟ้องแบบรวมหลายๆ สหกรณ์ฯ ก็มีผู้เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนทีบุรี จำกัด ของเรารวมอยู่ด้วย 3 คน คือ อดีตประธาน (นายเอนก เนียมเทศ) อดีตรองประธาน (นายกมล นกแย้ม) และอดีตผู้จัดการ (นายวิถี วงษ์เพ็ชร) คดีนี้กลุ่มสหกรณ์ฯ ผู้เกี่ยวข้องกับคดีได้ร่วมกันจ้างทนายความเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับอัยการสูงสุดด้วย สำหรับในส่วนกรรมการดำเนินการที่เหลือที่สำนักงานอัยการสูงสุดไม่สั่งฟ้องนั้น กลุ่มสหกรณ์ฯ ผู้เกี่ยวข้องกับผู้เกี่ยวข้องได้รวมกันเป็นพันธมิตรจ้างสำนักงานทนายความยื่นฟ้องต่อศาลเอง เป็นคดีอาญาเพิ่มอีกหนึ่งคดี

ในเรื่องของที่ดิน 989 ไร่ ที่จังหวัดน่าน ที่คณะกรรมการ



## ต่อจากหน้า 3

จ่ายหลังเกษียณได้ ซึ่งก็จะทำให้ใช้ชีวิตโดยไม่ต้องพึ่งพาเงินออม และสามารถเหลือเงินไว้ให้ลูกหลานในยามที่เราจากไปได้ด้วย

**ข้อที่ห้า วางแผนการออมในปัจจุบัน** คำนวณหาเงินที่จะต้องออม เพื่อที่จะทราบว่าจะต้องเก็บอีกเท่าไรให้นำเงินออมส่วนที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน มาหักลบออกจากจำนวนเงินที่ต้องการใช้หลังเกษียณ สมมุติว่า ณ ขณะนี้อายุ 32 ปี มีเงินออมอยู่แล้ว 300,000 บาท ก็ต้องเก็บเงินออมอีกเท่ากับ  $(3,600,000 - 300,000 = 3,300,000$  บาท) ในขณะที่เรามีเวลาหารายได้จากการทำงานอีก 28 ปี ก่อนที่จะเกษียณ เมื่ออายุ 60 ปี นำมาหารต่อปี เท่ากับ ต้องหาเงินออมเพิ่มเฉลี่ยปีละประมาณ  $(3,300,000/28 = 117,857$  บาท) หรือเดือนละประมาณ 9,820 บาท

ในการเก็บออมเงินโดยเฉลี่ยเดือนละ 9,820 บาท ก็ต้องวางแผนในการเก็บ จะเก็บแบบอัตราคงที่เท่าๆกันทุกปี ก็ต้องดูว่าเรามีศักยภาพสามารถทำได้หรือไม่ หากยังทำไม่ได้ จะมาเก็บแบบอัตราก้าวหน้า คือ ในช่วงนี้อาจเก็บน้อยกว่าตัวเลขเฉลี่ยก่อน ปีต่อไปเมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นก็ต้องเพิ่มอัตราการเก็บขึ้นเรื่อยๆ โดยพยายามไม่เพิ่มรายจ่ายตามมาด้วย สำหรับบางคนอาจจะไม่ยากเลย แต่สำหรับบางคนยังเป็นเรื่องยากอยู่

สำหรับใครที่คำนวณแล้ว รายได้จากเงินออมหลังเกษียณไม่พอกับค่าใช้จ่าย ไม่เป็นไรทุกอย่างเริ่มต้นด้วยก้าวแรก สิ่งที่คุณต้องทำก็คือ วางแผนการออมมันซะเลยตั้งแต่วันนี้เลย

จริงๆแล้ว การวางแผนทางการเงินเพื่อชีวิตหลังเกษียณเป็นเรื่องที่ไม่ยาก แต่อาจดูไกลตัวสำหรับคนวัยหนุ่มสาวและวัยทำงาน แต่เมื่อถึงวันที่เราขาดรายได้ประจำแล้ว วันที่เราเกษียณแล้ว จะย้อนกลับมาเหมือนเริ่มต้นใหม่ก็คงทำไม่ได้

ได้แต่นั่งเสียใจอยู่ว่า เราลืมทำสิ่งที่ควรทำเมื่อครั้งยังทำได้ เพราะฉะนั้น วิธีรับมือกับเหตุการณ์ที่เราว่ามันเกิดขึ้นแน่ๆก็คือ วางแผนมันเสียตั้งแต่ตอนนี้!!

ส่วนในเรื่องของกิจการสหกรณ์ฯผ่านไปแล้วครับ 10 เดือน สำหรับการบริหารกิจการของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 55 ร่วมกับฝ่ายจัดการ ขอแจ้งให้ทราบว่าข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 สหกรณ์มีสมาชิกสามัญ 11,748 คน สมาชิกสมทบ 1,368 คน รวมเป็น 13,116 คน มีทุนเรือนหุ้น 2,756,424,620.00 บาท มีทุนสำรอง 207,193,374.08 บาท มีทุนหมุนเวียน 8,057,205,821.06 บาท และมีกำไรสุทธิ 117,193,873.78 บาท เหลือเวลาในการบริหารงานอีก 2 เดือน ก็ต้องทำการปิดบัญชีประจำปี และต้องเตรียมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาชิกก็ต้องได้รับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ซึ่งตัวเลขในการนำมาคำนวณนั้นยังไม่สามารถระบุได้ คงต้องรอการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจสอบบัญชีให้เสร็จสิ้นก่อน อดใจรอสักนิดนะครับ

อีกเรื่องหนึ่งครับ สำคัญสำหรับสมาชิกทุกท่าน **หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์** ท่านสมาชิกได้แสดงเจตนาในส่วนนี้แล้วหรือยังครับ ถ้าท่านยังไม่ได้เขียนเอกสารฉบับนี้ หรืออยากจะทำเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ โปรดติดต่อกับสหกรณ์ฯได้ทุกวันทำการครับ โดยการนำสำเนาบัตรข้าราชการ (สำเนาบัตรประชาชน) พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านของท่านไปติดต่อกับฝ่ายกฎหมายได้เลยครับ เพื่อความสะดวกและเป็นการมอบสิทธิประโยชน์ให้กับทายาทของท่านตามเจตนาที่ท่านได้แสดงไว้ในหนังสือฉบับนี้ครับ

**พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ**

## ต่อจากหน้า 4

ดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 52 รับจ้างนอกระบบประกันหนี้กรณี ลีอิตเตอร์ 500 ล้านบาทเศษ มีเวลาจ้าง 2 ปี โดยครบกำหนดเมื่อ 4 มกราคม 2557 ปรากฏว่าไม่มีใครมายื่นเรื่องขอไล่ถอนจ้าง สหกรณ์ฯจึงต้องยื่นต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ขอ บังคับจ้างนอกระบบคดีแพ่งที่ พ.934/2557 โดยศาลนัดไกล่เกลี่ย และสืบพยานโจทก์ในวันที่ 8 กันยายน 2557 โดยทางสหกรณ์ฯ ได้มอบหมายให้นายวันชัย ศรีเพ็ง เลขาธิการสหกรณ์ฯ นายจรัส ตันติพิบูลย์ กรรมการสหกรณ์ฯและนายไพฑูรย์ ปิ่นมั่งกร หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย เดินทางไปศาลในฐานะผู้รับมอบอำนาจ

ในส่วนของคุณคดีเกี่ยวกับที่ดินหน้าวัดสโสมสรซึ่งแบ่งออกเป็นสองคดี คือคดีทางปกครองอยู่ที่ศาลปกครองกลาง และคดี

อาญาข้อหาปลอมและใช้เอกสารปลอม ฉ้อโกง ฉ้อโกงประชาชน ตาม พรบ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 ที่ศาลจังหวัดนนทบุรี ก็ยังไม่มีความคืบหน้า แต่อย่างไร ต้องรอศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องอีกครั้งในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ครับ

ก่อนจบรายงานฉบับนี้ ผมขอขอบคุณผ้ามายิ่งเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ยังไม่ได้ทำ “บันทึกผู้รับโอนประโยชน์” ให้ไปติดต่อกับฝ่ายกฎหมาย ใช้เอกสารประกอบคือสำเนาบัตรประชาชนกับสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบสองอย่างเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง

**สวัสดีครับ**



## ติดตามหนี้สิน หนี้ประนอมได้

จรัส ตันติพิบูลย์ 081-428-7552

### “เราจะเดินไปด้วยกัน” We' ll walk together

**สวัสดิ์ศรัป สมชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นนทบุรี ที่รัก และเคารพทุกท่าน** การประชุมใหญ่วิสามัญและสัมมนาผู้แทนสมาชิกประจำปี 2557 ก็ผ่านพ้นไปแล้วด้วยความเรียบร้อย เสียงสะท้อนจากสมาชิกมีความพอใจว่าอาหารอร่อย มากกินพอ บรรยากาศดี ห้องประชุมกว้าง แอร์เย็นสบาย การเดินทางก็พอรับได้ ไปห้าแยกปากเกร็ด (เดี๋ยวนี้มองเป็น 4 แยก) ตรงไปตามถนนติวานนท์ กลับรถอีกนิดเดียวก็เข้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สถานที่ประชุมได้แล้วครับ

ท่านประธานบัณฑิตย์ กองกุล ได้อธิบายพร้อมฉายภาพประกอบเพื่อความเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องต่างๆแก่ผู้แทนสมาชิก เรื่องที่ผู้แทนสมาชิกจะซักถามก็แทบไม่มี เพราะคณะกรรมการอำนวยการ ได้เตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้แทนสมาชิกมีความรู้ความเข้าใจ ในทุกประเด็นปัญหาที่คณะกรรมการดำเนินการ ชุดปัจจุบันได้ดำเนินไปแล้ว และเรื่องที่จะขอทำความเข้าใจในความจำเป็นที่จะต้องหาถนนหรือเส้นทางเข้าสู่ที่ดินด้านหลังของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯของเรา เพื่อการพัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า เพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะของ **“ที่ดินตาดบอด”** ให้เป็นที่ดินมีราคา นำลงทุน และมีมูลค่าที่สูงขึ้น ดีกว่าที่จะต้องทนรับภาระดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินเมื่อตอนซื้อที่ดิน ผู้แทนเสียงข้างมากก็เลยเห็นด้วยในการซื้อที่ดินที่เป็นถนนเข้าสู่ที่ดินของเรา ในคณะกรรมการดำเนินการก็ได้มีการอภิปรายกันในทุกประเด็น เพื่อความชัดเจนโปร่งใส ตอบคำถามผู้แทนสมาชิกได้ในทุกประเด็นที่มีข้อสงสัย เพราะเราหวังท่านผู้แทน ถ้ามาประชุมแล้วกลับไปตอบสมาชิกไม่ได้ จะถูกสมาชิกค่อนข้างเอาตัวว่าเป็นผู้แทนไปประชุมแล้วทำไมตอบคำถามอะไรไม่ได้ เพราะฉะนั้นการเปิดโอกาสให้ผู้แทนสมาชิก ซักถามเรื่องต่างๆ ก็เป็นเรื่องจำเป็น เมื่อเข้าใจกันดีแล้ว สมาชิกส่วนใหญ่ก็จะได้เข้าใจตามไปด้วย นโยบายการบริหารมุ่งตรงตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เพื่อความมั่นคงขององค์กรและเพื่อความ สุขความเจริญของสมาชิก

พวกเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นนทบุรี จำกัด จุดประสงค์ความมุ่งหมายของการสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ ก็เพื่อมุ่งหวังว่าจะร่วมเก็บออมเงินกับสถาบันการเงินของเราเอง มีความอุ่นใจว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครู เป็นสหกรณ์ฯของผู้มีความรู้ เป็นสหกรณ์ฯของผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกก็มากมาย อาทิ

- ผากเงินออมทรัพย์ รับดอกเบี้ยเต็ม ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยเหมือนธนาคารอื่นทั่วไป ที่เมื่อได้รับดอกเบี้ยจากเงินฝาก ในส่วนที่เกินจากกฎหมายกำหนด ต้องหักเป็นภาษีเงินได้อีก ครูเราส่วนใหญ่ไม่ได้รวยเกิดบนกองเงินกองทอง เงินทุกบาทจึงต้องใช้เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว ใช้อย่างคนรู้ค่า ครูทุกคนจึงควรเตือนตนเองอยู่เสมอ และก็ต้องคอยสอนลูกศิษย์ให้ประหยัดอดออม ต้องหมั่นท่องสุภาษิตของท่าน สุนทรภู่ **“มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ มีน้อยใช้ น้อยค่อยบรรจบ อย่าจ่ายลงให้มากจะยาวนาน”**

- ยามจำเป็นขอยืมกู้เงินเอาไปใช้จ่ายได้หลายประเภท ไม่ว่าจะกู้สามัญ กู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ กู้สวัสดิการ กู้กระแสรายวัน กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน มีข้อกำหนดไว้ว่า ข้อ 11 **“เมื่อสมาชิกมีเหตุฉุกเฉิน อันแสดงหลักฐานพิสูจน์ได้ และประสงค์จะขอกู้เงิน ก็ให้ยื่นคำขอกู้ต่อสหกรณ์ฯตามแบบที่กำหนด”** ข้อ 13 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งนั้น แบ่งออกได้เป็น 2 ระบบ คือ 13.1 ระบบปกติ กำหนดวงเงินให้กู้ได้หนึ่งเท่าครึ่ง ของเงินได้รายเดือน ก แต่ไม่เกิน 70,000 บาท สมาชิกเข้าใหม่ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 เดือน ให้กู้ได้ไม่เกิน 10,000 บาท โดยต้องชำระชำระคืนภายใน 10 งวด ในกรณีที่สมาชิกกู้เงินไปแล้ว มีความประสงค์จะขอกู้ใหม่ ต้องผ่อนชำระมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 งวด จึงจะขอกู้ใหม่ได้ และสหกรณ์ฯ จะจ่ายให้โดยวิธีหักกลบสหนี้ 13.2 ระบบกระแสรายวัน กำหนดวงเงินกู้ได้เท่ากับ จำนวนเงินค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ส่วนหลักเกณฑ์วิธีการกู้และการอนุมัติ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด ในกรณีที่สมาชิกกู้เงินไปแล้ว หากยังไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ก็สามารถทำการกู้ได้อีกตลอดเวลา โดยใช้บัตร ATM - ID ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนที จำกัด

สมาชิกคงจะสงสัยว่า ผมอยู่ฝ่ายติดตามหนี้สินแล้วทำไมไปเขียนเกี่ยวกับเงื่อนไขการกู้เงิน ก็เพราะว่าบางครั้ง สมาชิกโทรมาสอบถามเรื่องสิทธิการกู้ ก็จำเป็นต้องศึกษาระเบียบการกู้ และอธิบายแก่สมาชิกเพื่อความเข้าใจ เพราะกรรมการทุกคนที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเข้าไปเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ต้องพร้อมที่จะดูแลสมาชิกและศึกษาระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ฯ เพื่อจะได้ช่วยกันดูแลองค์กรของพวกเรา นะครับ โดยคณะกรรมการก็คือสมาชิกที่ลงมาทำหน้าที่ดูแลองค์กรแทนสมาชิกนั่นเอง อุดมการณ์ของคณะกรรมการดำเนินการ จึงต้องมีว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องดูแลสมาชิกและดูแลองค์กรด้วย ผมอยู่ฝ่ายติดตามหนี้สิน ก็ได้รับการร้องทุกข์ ร้องเรียนให้ช่วยดูแลปัญหาของสมาชิกในหลายๆ ลักษณะ องค์กรอยู่รอด ปลอดภัย สมาชิกก็อยู่ได้ สหกรณ์ฯเจริญ สมาชิกก็มั่นคง นั่นคือวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์

การบริหารสหกรณ์ฯ จึงต้องยึดระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ที่มีอยู่ ถ้าทำผิดระเบียบข้อบังคับแล้วเกิดความเสียหายต่อองค์กร กรรมการทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันในความเสียหายที่ได้ทำให้เกิดขึ้น บางครั้งพวกเรากรรมการ อภิปรายกันในที่ประชุม



**ถ้าท่านสมาชิกมีข้อสงสัยติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้**

เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร. 02-636-1000



**มูมบ้านนาย**  
และ  
**ชมรมผู้สูงอายุ**  
สม จงถาวร 086-787-5557

**สวัสดิ์ครับพี่ๆเพื่อนๆและน้องๆ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์**  
**ครูนนทบุรี จำกัด ที่เคารพทุกท่าน** เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557  
ทุกท่านคงทราบแล้วว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้รับ  
หลักการโดยได้ตั้งคณะกรรมการจำนวน 15 คน  
เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ต่างๆให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน  
(นับแต่วันที่รับหลักการ) ในจำนวน 9 ฉบับนั้น มีฉบับหนึ่งที่  
เกี่ยวกับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ที่สมัคร  
เข้าเป็นสมาชิก กบข. ตั้งแต่ปี 2540 และปัจจุบันยังรับ  
บำนาญอยู่ได้มีโอกาสเลือกที่จะกลับไปรับบำเหน็จบำนาญ  
ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494  
หรือจะยังคงอยู่กับ กบข. ตามเดิมต่อไป ผู้เขียนขอแสดงความ  
ยินดีกับทุกท่านด้วย รวมทั้งตัวผู้เขียนเองก็คงจะเลือก  
กลับไปใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  
พ.ศ. 2494 ส่วนสมาชิกที่โทรศัพท์มาขอคำแนะนำนั้น  
ขอเรียนว่าท่านต้องเป็นผู้ตัดสินใจเอง โดยพิจารณาจากองค์  
ประกอบหลายๆอย่าง เช่น ต้องคืนเงินจำนวนมากเท่าใด  
จะได้รับเงินเพิ่มแต่ละเดือนมากน้อยเพียงไร เงินที่จะคืนต้อง  
ไปกู้ยืมมาหรือไม่ ดอกเบี้ยมากน้อยแค่ไหน มีภาระเกี่ยวกับ  
การเงินมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะสุขภาพร่างกายแข็งแรง  
ไม่มีโรคภัยหรือไม่ หลายองค์ประกอบมาพิจารณาดูนะครับ  
แล้วค่อยตัดสินใจ (ยังมีเวลาอีกนานพอสมควร ในการตัดสินใจ)  
สำหรับผู้ที่ได้รับเงินเพิ่มและไม่ต้องคืนเงินก็คงไม่ต้อง  
กังวลอะไร (นั่งรอสัมหล่น) กลับไปใช้พระราชบัญญัติบำเหน็จ  
บำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ได้เลย

ส่วนรายละเอียดหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ  
ขอกลับไปรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 กำหนด  
ออกมาเมื่อใดจะรีบแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบโดยทันที  
แต่เท่าที่ทราบในขณะนี้ ได้ข้อสรุปโดยประมาณว่า สมาชิกทั้ง  
3 กลุ่ม กลุ่มข้าราชการที่จะเกษียณปี 57 กลุ่มข้าราชการ  
บำนาญ และกลุ่มทหารกองหนุนที่รับราชการก่อนปี 40  
จะออกจาก กบข. ให้ดำเนินการดังนี้

1. ให้แจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม  
2557 - วันที่ 30 มิถุนายน 2558

2. การส่งเงินคืนให้ส่วนราชการสามารถผ่อนชำระได้  
3 งวด คือ มิถุนายน 2558 - วันที่ 30 กันยายน 2558
  3. หากกฎหมายนี้ผ่าน (ในเดือนตุลาคม 2557) ก็จะมี  
เอกสารแจ้งจาก กบข. ถึงเจ้าตัวภายใน 3 สัปดาห์
  4. ผู้เกษียณในปีนี้จะได้รับเงินสะสมบวกผลประโยชน์  
ตอบแทนคืนภายใน 90 วัน หลังจาก 30 กันยายน 2557
- ส่วนรายละเอียดและความถูกต้องแน่นอนต้องคอย  
ตรวจสอบ เมื่อระเบียบข้อบังคับออกมา อีกครั้งหนึ่ง นี้เป็น  
เพียงแนวทางประกอบการตัดสินใจนะครับ

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ที่ตัดสินใจ  
กลับไปรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตามพระราชบัญญัติ  
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ทุกท่าน ไม่ต้องกังวลใจ  
คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ชุดที่ 55  
ได้ปรึกษาหารือกันบ้างแล้วว่า จะจัดโครงการพิเศษ ให้สมาชิก  
ที่ต้องนำเงินไปคืน กบข. ได้กู้เงินเป็นการพิเศษเฉพาะราย  
ตามจำนวนเงินที่ต้องคืนจุดประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาความ  
เดือดร้อนของสมาชิก เพราะเชื่อว่าวันเวลาที่ผ่านไปท่านคงนำ  
เงินที่ได้มานั้นยกให้ลูกให้หลานไปประกอบธุรกิจ สร้างบ้าน  
ซื้อรถ ฯลฯ หมดแล้วหรือไม่ก็คงเหลือบ้างแต่อาจจะไม่เพียงพอ  
มหาสหกรณ์ของเราเถอะครับ สหกรณ์ของเราปัจจุบันมี  
เงินหมุนเวียนมากพอที่จะช่วยท่านแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอน  
ด้วยดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าธนาคาร เตรียมตัวเตรียมใจไว้นะ  
เมื่อรัฐบาลแจ้งหลักเกณฑ์มาเมื่อใดสหกรณ์ฯก็จะรีบดำเนินการ  
ให้ทันตามที่สมาชิกต้องการทันที

สุดท้ายขอพูดถึงความสุขที่ประชาชนได้รับจากคณะ คสช.  
โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ามาบริหารประเทศ  
และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง  
ให้เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นผู้นำประเทศลำดับที่ 29 เป็นที่  
เรียบร้อยแล้ว พร้อมคณะรัฐมนตรีอีก 1 ชุด ล้วนแต่เป็นผู้ที่  
มีความรู้ความสามารถมาช่วยกันบริหารประเทศให้ดำเนินไปได้  
พร้อมแผนการปฏิรูปประเทศให้สำเร็จ ก็คงต้องยิ่งช่วยให้  
กำลังใจกันอีกมากมายขอให้สำเร็จให้จงได้ เพราะประเทศไทย  
ของเราตอนนี้เหมือนคนลอยอยู่กลางทะเล เมื่อมีขนอนไม้ลอย  
มาอย่างไรก็ต้องเกาะให้ได้ไว้อีกก่อน แล้วลอยคอไปกับขนอนไม้



# ถามมา ตอบไป

นายอาทิตย์ บัวทอง 089-885-9579

สวัสดิ์ครับท่านสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน วารสารฉบับนี้น่าจะเป็นฉบับที่ต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อนสมาชิกที่ครบวาระการเกษียณอายุราชการเป็นข้าราชการบำนาญต่อไปก็ขอให้มีความสุขและสามารถปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตใหม่ทุกท่าน สหกรณ์ฯ จะจัดงานมุทิตาकारะในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 นี้ สำหรับฉบับนี้มีเพื่อนสมาชิกถามคำถามมาก็ขอตอบไปดังนี้

**ถาม**

ดิฉันเป็นครูอัตราจ้าง เป็นสมาชิกมาแล้ว 5 ปี จะสามารถกู้เงินสหกรณ์ฯได้เท่าไร

**ตอบ**

ตามระเบียบใหม่ท่านสมาชิกกู้ได้ 4 แสนบาท โดยพิจารณาจากระยะเวลาในการเป็นสมาชิกและเงินเดือนเหลือสุทธิ ส่วนผู้ค้าประกันก็เป็นไปตามระเบียบต้องมีข้าราชการอย่างน้อย 1 คน

**ถาม**

ผมเป็นครูสังกัด สพป. นนทบุรี เขต 1 เป็นสมาชิก 15 ปี มีเงินเดือนเหลือ 16,000 บาท ต้องการกู้เงินสามัญญในเดือนธันวาคม จะได้ไหมครับ

**ตอบ**

สหกรณ์ฯของเราจะทำการปิดบัญชีประจำปีในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ดังนั้นในเดือนธันวาคม ซึ่งจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี มีการปันผลและเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิก ดังนั้นในเดือนธันวาคมทางสหกรณ์ฯจะงดให้กู้ยืมเงินทุกประเภทแก่สมาชิก แต่ถ้าสหกรณ์ฯมีเงินเหลือ อาจมีการพิจารณาเป็นรายๆ แล้วแต่ความจำเป็นของผู้กู้เงินแต่ละราย

**ต่อจากหน้า 2**

สามารถกลับไปรับบำเหน็จบำนาญตามสูตรเดิม พ.ศ. 2494 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้ข้าราชการบางส่วนต้องคืนเงินให้กับ กบข. บางส่วนก็ได้รับเงินคืน และเงินบำนาญรายเดือนก็ได้เพิ่มขึ้น **สำหรับสมาชิกที่จะกลับไปรับบำนาญสูตรเดิมและต้องคืนเงินบางส่วนให้กับ กบข. นั้น ทางสหกรณ์ฯ ได้เตรียมเปิดโครงการเงินกู้โครงการพิเศษกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เพื่อให้สมาชิกที่ต้องคืนเงินให้กับ กบข. ได้ใช้โครงการนี้กู้เงิน โดยสหกรณ์ฯจะให้กู้เท่ากับ**

**จำนวนเงินที่ต้องคืน กบข. และมีระยะเวลาการส่งไม่เกิน 60 งวด** ก็แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนนะครับ และเมื่อกฎหมายฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้จะได้แจ้งในรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งหมดคงเป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวที่สำคัญและสมาชิกควรได้รับรู้รับทราบนะครับ แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้าสวัสดิ์ครับ

**ต่อจากหน้า 6**

เพื่อให้ได้ข้อคิดแห่งการตัดสินใจ ก่อนลงมติในวาระการประชุมแต่ละเรื่อง เพื่อให้หมดติทุกเรื่อง มีความชัดเจน ตอบคำถามแก่สมาชิกได้ทุกคนครับ

<b>รายงานการติดตามหนี้สิน เดือน กรกฎาคม 2557</b>			
ลูกหนี้ชำระหนี้ต่อเนื่อง	จำนวน 128 ราย	ได้รับชำระหนี้	1,159,944.50 บาท
ลูกหนี้ชำระหนี้รายใหม่	จำนวน 121 ราย	ได้รับชำระหนี้	3,728,402.75 บาท
<b>รวมเป็นเงินที่ได้รับการชำระหนี้</b>			<b>4,888,347.25 บาท</b>
<b>สรุปในการติดตามหนี้สิน</b>			
เดือน พฤศจิกายน 2556 ถึงเดือน มิถุนายน 2557	ติดตามหนี้ได้	26,668,466.50	บาท
เดือน กรกฎาคม 2557	ติดตามหนี้ได้	4,888,347.25	บาท
<b>รวมเป็นเงิน</b>			<b>31,556,813.75 บาท</b>





## ข่าว จาก สมาคมพัฒนาธุรกิจ

สน.นบ. 02-9698201-2, 02-5254271-2 ต่อ 132  
 สส.อค. 085-461-2485, 081-592-7829 ผู้จัดการ  
 สส.ชสอ. 081-826-1140, 094-401-1949 ผู้จัดการ 02-496-1252  
 นฤดม แสงเขียวงาม 081-306-5352

สวัสดีครับท่านสมาชิกสมาคมพัฒนาธุรกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์กรุงธนบุรี ผมขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้สมาชิกทุกท่าน ได้ทราบดังนี้

- สมาชิกที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่, ชื่อ - สกุล , ผู้รับผลประโยชน์ สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ที่สมาคมฯ
- สมาชิกที่ได้ลาออกจากเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงธนบุรี จำกัด แล้ว ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกของสมาคมพัฒนาธุรกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์กรุงธนบุรี ได้แต่ต้องมาชำระเงินด้วยตนเองหรือโอนเข้าบัญชีสหกรณ์ฯแล้วต้องโทรแจ้งการโอนเงินให้เจ้าหน้าที่สมาคมฯทราบทุกครั้ง
- สมาชิกที่ค้างชำระเงินค่าสมาชิก เพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกในการรับเงินสงเคราะห์ฯ และคงสภาพการเป็นสมาชิก กรุณาติดต่อชำระเงินได้ด้วยตนเองที่สมาคมฯ หรือโอนผ่านบัญชีดังนี้

### ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์กรุงธนบุรี

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสะพานพระนั่งเกล้า เลขที่บัญชี 315-1-00001-4

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 108-1-37285-0

ธนาคารกรุงเทพ สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 140-0-35869-1

เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์เอกสารการโอนเงินมาที่เบอร์ 02-969 8841 หรือส่ง Line ที่เบอร์ 085-336 0404 ID 029698200

เวลาทำการของสมาคมพัฒนาธุรกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์กรุงธนบุรี วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 -16.30 น. และวันเสาร์เวลา 08.30 - 12.00 น. เบอร์ 02-969 8841 , 02- 9698201-2 ต่อ 132

รายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิตและได้รับเงินสงเคราะห์ฯ ได้ลงแล้วในฉบับเดือนสิงหาคม 2557 ถ้ามีรายชื่อเพิ่มเติมจะแจ้งให้สมาชิกทราบในฉบับต่อไป

### 3. ข่าวจาก สส.อค. และ สส.ชสอ.

- เวลาทำการของสมาคมฯ สส.อค. และ สส.ชสอ. วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
- สมาชิกของ สส.อค. และ สส.ชสอ. เพื่อผลประโยชน์ในการเป็นสมาชิกของท่าน สมาชิกที่ยังไม่ได้มาชำระเงินสงเคราะห์คงสภาพในปี 2557 และเงินสงเคราะห์ที่เรียกเก็บเพิ่มเติม (เฉพาะ สส.อค.) สามารถมาเขียนคำอุทธรณ์และขอชำระเงินได้ที่สมาคมฯ

#### ต่อจากหน้า 1

คณะกรรมการได้นำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้แทนสมาชิกครั้งที่ 1/2557 เมื่อ 17 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมารี่องการจัดซื้อที่ดิน 121.2 ตารางวา ราคา 2.5 ล้านบาท เพื่อเชื่อมทางเข้าที่ดินด้านหลังสหกรณ์ฯและจดทะเบียนจ่ายอมทางออกบริเวนชอยยอดดอย จำนวน 7.5 ล้านบาท รวม 10 ล้านบาท จากบริษัทรัตนนิเบศร์การเคหะ จำกัด ซึ่งได้มีสมาชิกเห็นชอบ 275 เสียง และไม่เห็นชอบ 10 เสียง ก็คงต้องนำไปจัดตั้งงบประมาณ ปี 2558 ก่อน จึงจะดำเนินการได้

ส่วนเรื่องจัดงานเกษียณอายุแก่สมาชิกตามที่ประชุมสามัญประจำปีได้อนุมัติเงินงบประมาณ จำนวน 2,000,000 บาทนั้น คณะกรรมการกำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์กรุงธนบุรี จำกัด พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

ปัญญา เนื่องฤทธิ

# เสี่ยงจากเงินกู้

วิทยา ถาวรกันต์ 081-735-9479



สวัสดิ์ศรีรับเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนบุรี จำกัด ที่เคารพรักทุกท่าน ปัจจุบันเรื่องการกู้เงินสหกรณ์ฯ ของเพื่อนสมาชิกก็มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องเป็นปกติ ซึ่งในแต่ละเดือน เมื่อรวมการกู้ทุกประเภทแล้วจะมีอยู่ประมาณ 520 ราย และคิดเป็นเงินที่สหกรณ์ฯ ต้องจ่ายเป็นเงินกู้ให้แก่สมาชิก ในแต่ละเดือนก็จะอยู่ที่ประมาณ 250 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดที่ใกล้เคียงกันทุกเดือน ในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์บุรีซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัด เรื่องการได้รับสิทธิการกู้เงิน เป็นเรื่องที่สมาชิกให้ความสนใจมากที่สุด และในวันนี้ผมจะนำเสนอความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกู้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนบุรี จำกัด ซึ่งปัจจุบันได้ยึดตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนบุรี จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2555 ซึ่งได้กำหนดการให้เงินกู้ไว้ 4 ประเภท ดังนี้

1) การกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน การกู้เงินประเภทนี้แบ่งเป็น 2 ระบบ คือ ระบบปกติ กำหนดวงเงินให้เท่าครึ่งของเงินได้รายเดือนของผู้กู้ แต่ไม่เกิน 70,000 บาท ยื่นกู้ได้ที่สหกรณ์ฯทุกวันทำการ ตามแบบสัญญาการกู้ของสหกรณ์ฯอีกระบบ คือ การให้กู้แบบกระแสรายวัน (กว.) หรือระบบ ATM กำหนดวงเงินกู้ให้ได้เท่ากับจำนวนค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ยื่นกู้ภายในวันที่ 1 ถึง วันที่ 10 ของเดือนได้รับการอนุมัติให้ได้รับเงินกู้ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป ถ้ายื่นกู้หลังวันที่ 10 ของเดือนก็จะได้รับเงิน ช่วงวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยการปิดบัญชีกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด และทำบัตร ATM เพื่อกดกู้เงินและถอนเงินตามต้องการ

2) การกู้สามัญ การกู้ประเภทนี้ ก็แบ่งเป็น 2 ระบบ คือเป็นการกู้สามัญทั่วไป และการกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษาและโครงการประกอบอาชีพเสริม การกู้สามัญ กำหนดวงเงินกู้ได้ไม่เกิน 24 เท่าของเงินได้รายเดือน และรวม

กับค่าหุ้นของสมาชิกที่มีอยู่ ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ฯ กำหนดและกู้สูงสุดได้ไม่เกิน 2,000,000 บาท การยื่นกู้ภายในวันที่ 1 ถึง วันที่ 10 ของเดือน ได้รับเงินวันสิ้นเดือน ถ้ายื่นหลังวันที่ 10 ถึง สิ้นเดือน จะได้รับเงินในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ส่วนการกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษาและโครงการประกอบอาชีพเสริมรายได้ เป็นการขอกู้เพื่อดำเนินการตามโครงการหรือวัตถุประสงค์ดังกล่าว หลังจากที่มีการกู้สามัญแบบทั่วไปแล้ว สมาชิกสามารถยื่นกู้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด วงเงินสูงสุด ไม่เกิน 700,000 บาท ยื่นกู้ภายในวันที่ 1 ถึงวันที่ 10 ของเดือน จะได้รับเงินช่วงสิ้นเดือน

3) การกู้พิเศษ คือเป็นการกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ และเพื่อการอันจำเป็นอื่น โดยสหกรณ์ฯได้กำหนดให้มีเงินกู้พิเศษ เพื่อบริการแก่สมาชิกที่มีความประสงค์ต้องการซื้อบ้านที่อยู่อาศัย หรือต้องการใช้เงินจำนวนมาก และผ่อนชำระในระยะยาว 180 งวด หรือถ้ามีความจำเป็นอาจจะขอขยายเวลาได้ถึง 300 งวด แต่ต้องส่งชำระเงินกู้ให้เสร็จสิ้นภายในอายุสมาชิกไม่เกิน 75 ปี กำหนดวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้ ได้แก่ ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมบ้าน พันธบัตรรัฐบาล เอกสารการฝากเงินตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ฯกำหนด โดยยื่นกู้ได้ภายในวันที่ 1 ถึง สิ้นเดือน และได้รับเงินกู้ในวันสิ้นเดือนถัดไป

4) การกู้พิเศษเพื่อชำระดอกเบี้ยสูง เป็นการให้กู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เป็นหนี้นอกระบบ หรือเป็นหนี้จากการใช้บัตรเครดิตต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูง สหกรณ์ฯกำหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 6.5% ยื่นกู้ได้ภายในวันที่ 1 ถึงวันที่ 10 ของเดือน จะได้รับเงินช่วงสิ้นเดือน

เพื่อนสมาชิกครับ ในฉบับนี้ขอเสนอเรื่องราวการกู้เงินของสหกรณ์ฯไว้เพียงเท่านี้ก่อน เนื่องจากหมดหน้ากระดาษที่ให้ไว้ในฉบับหน้าจะได้ลงรายละเอียดของสิทธิการกู้เงินของสมาชิกตามที่กำหนดในระเบียบข้อบังคับและหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ฯ รวมทั้งเรื่องการชำระหนี้เงินกู้ต่าง ๆ ให้สมาชิกได้ทราบอย่างต่อเนื่องต่อไป

สวัสดิ์ศรีรับ





# ข่าวประชาสัมพันธ์

วิมล บรรณะทอง โทร.080-236-4555

**บรรยากาศ**การประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 17 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมามี  
ณ ห้องประชุมสิรินธรราชภัฏ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี



## ข่าวด่วน

เนื่องด้วย รายละเอียดการหักเดือนของข้าราชการบำนาญ เขต 1 ประจำเดือน กันยายน 2557 นั้น เกิดความผิดพลาดในการหักเงินเดือน โดยทางสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ได้นำยอดหักชำระรายเดือนของสหกรณ์ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2557 มาทำการหักเงินของข้าราชการบำนาญ เขต 1 ทั้งหมด ในเดือนกันยายน 2557 ทำให้ยอดหักชำระรายเดือนของสหกรณ์ฯ ประจำเดือนกันยายน 2557 ไม่ตรงกันกับใบเสร็จของสหกรณ์ฯ โดยทางสหกรณ์ฯ จะดำเนินการแก้ไขดังต่อไปนี้

**กรณีหักเกินจากยอดเรียกเก็บ เดือน กันยายน 2557 จำนวน 800 ราย**

1. จำนวน ต่ำกว่า 100 บาท จะนำไปลดเงินต้นตามจำนวนที่หักเกิน
2. จำนวน ตั้งแต่ 100 บาท ขึ้นไป จะโอนเงินคืนสมาชิก ตามจำนวนที่หักเกิน

**กรณีหักขาดจาก ยอดเรียกเก็บ เดือน กันยายน 2557 จำนวน 85 ราย**

1. จำนวนต่ำกว่า 300 บาท เรียกเก็บเพิ่มในเดือน พฤศจิกายน 2557
2. จำนวน ตั้งแต่ 300 บาท ขึ้นไป ติดต่อสมาชิกเพื่อชำระเพิ่ม หรือ ออกใบเสร็จใหม่ตามจำนวนที่สามารถหักเงินได้

กรณี ยอดเรียกเก็บเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน 2557 มีจำนวนเท่ากัน จำนวน 902 ราย ไม่มีผลกระทบต่อข้อมูลรายเดือนนั้น

สงสัยสอบถามได้ที่ฝ่ายการเงิน โทร. 02-5254271-2 ต่อ 129, 114, 127 หรือ 085-3360404 (คุณไพลิน)



ต่อจากหน้า 7

จนกว่าจะถึงฝั่ง ฝั่งอยู่ตรงไหนก็พอรู้แต่กว่าจะผ่านอุปสรรคคลื่นลมแรง แดดฝน อึกไหนจะฉลาม เป็นภัยมืด ภัยที่มองไม่เห็นตัว ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะถึงฝั่ง แต่อย่างไรก็อุ่นใจและดีใจ ที่เรามีผู้นำใส่เสื้อสีเขียว ไม่ต้องอยู่กับผู้นำอย่างที่ผ่านมา ขอให้กำลังใจ และนำความสุขม่วนหลายมาสู่ประชาชน เราจะทำตามสัญญา เราจะทำอย่างซื่อตรง

คติธรรม ประจำเดือนนี้ ไม่ว่าเราจะ **ดีใจ ไชโย โห้ฮิ้ว** หรือเราจะรู้สึก **ผิดหวัง ท้อแท้ เศร้าซึม** ทุกอย่างอยู่ในกฎของธรรมชาติ เมื่อ **เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วคืนไป** แล้วก็เกิดแล้วก็ดับ เช่นนี้ต่อไปอีกไม่มีสิ้นสุด ทุกสิ่ง ทุกอย่างทุกเรื่องบนโลกใบนี้ ล้วนอยู่ในกฎของธรรมชาติ พบกันใหม่ฉบับหน้า ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุข (ม่วนออกม่วนใจ้เจ้า) สวัสดิ์



สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทีบุรี จำกัด เข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการหลักสูตร **“การเตือนภัยด้านการเงินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในสหกรณ์”** เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2557 ณ.ห้องประชุมชั้น 4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

**ข่าวด่วน นะคะ** 

สมาชิกเกษียณอายุราชการลาออกจากราชการ หรืองานประจำด้วยเหตุอันควร ประจำปี 2557 ท่านใดที่ยังไม่ได้แจ้งสหกรณ์ฯ กรุณาแจ้งโดยด่วนนะคะ เพราะสหกรณ์ฯ มีกำหนดจะจัดงานในวันที่ 12 ต.ค.57 นี้

ติดต่อสอบถาม โทร.02-9698201-2 ต่อ 333 (คุณเจียงใจ)  
โทรสาร.02-9698200

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทีบุรี จำกัด  
ชุดที่ 55 ปี 2557

เจ้าของที่ปรึกษา	สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทีบุรี จำกัด
บรรณาธิการ	นายบัณฑิต กองกุล, นายมานัส บราวงใหม่
กองบรรณาธิการ	นายปัญญา เนื่องฤทธิ์
	นายนฤตม แสงเขียวงาม
	นายสม จงถาวร
	นายเสมอ ทองดอนอ่อน
	นายอภิวัฒน์ จอนแจ้ง
	นายชิวิน บุนสมาน
	นายวันชัย ศรีเพ็ง
	นายคนตรี จิตตะวิกุล
	นายจรัส ตันติพิบูลย์
	นายวิทยา กวาทกันธ์
	นายวิชัย ทับคล้าย
	นายวิมล บราวณะทอง
	นายวารณสูตร พันธุมะเกียรติ
	นายอาทิตย์ บัวทอง

ชุดที่ 55 ฉบับประจำเดือน กันยายน 2557  
**สหกรณ์คุณนที**  
www.ntbcoop.com  
email : ntbcop@hotmail.co.th

นามผู้รับ

ไม่ถึงมือผู้รับกรุณาลงคืน

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทีบุรี เลขที่ 47/17 หมู่ 5 ถ.รัตนธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
โทร. 0 2525 4270-2, 0 2969 8201-2 Fax. 0 2969 8200 www.ntbcoop.com